



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะส่งผลงานประเมิน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือกไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานที่จะส่งประเมิน ของนางสาวพรศรี ประเสริฐวารี ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ สถาบันวิจัยสมุณไพร รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ และผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมินจะต้องมีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บัญชีรายละเอียดผลงานของบุคคลที่เสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหลเดิม)

ลำดับ ที่	สังกัด/ชื่อ	ตำแหน่ง		ตำแหน่ง เลขที่	ผลงานที่เสนอให้ประเมิน		หมายเหตุ
		ปัจจุบัน	ที่ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง		ผลงานเด่น	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน	
1	สถาบันวิจัยสมุนไพร			735	- การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนัง จากสมุนไพรบัวบก The Development of Transdermal Patch from <i>Centella asiatica</i> (L) Urban (ดำเนินการตุลาคม 2555 - มีนาคม 2557) สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ 1. ผู้ขอรับการประเมิน ดำเนินการ 77% 2. นางสาวจิราณูช มิ่งเมือง ดำเนินการ 15% 3. นางสาวเสาวนีย์ ทองดี ดำเนินการ 5% 4. นายศักดิ์วิชัย อ่อนทอง ดำเนินการ 1% 5. นางณัจฉิรา จันทร์สุวานิชย์ ดำเนินการ 2%	- การออกแบบระบบนำส่งยา ผ่านเยื่อเมือก (Transimucosal drug delivery systems) ของสมุนไพร	
	ศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร	เภสัชกรชำนาญการ	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ				
	นางสาวพรศรี ประเสริฐวารี						